

Số: 03/2020/QĐST-VDS
Ngày: 11/8/2020.

Yên Phong, ngày 11 tháng 8 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

SƠ THẨM GIẢI QUYẾT VIỆC DÂN SỰ

V/v “ Yêu cầu xác định quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản bị cưỡng chế để thi hành án”

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN YÊN PHONG

Thành phần giải quyết việc dân sự gồm có:

Chủ tọa phiên họp: Ông Chu Minh Nam - Thẩm phán.

Thư ký phiên họp: Bà Nguyễn Thị Phương Nhung - Thư ký Toà án nhân dân huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Yên Phong tham gia phiên họp:

Bà Lưu Thị Vân Anh - Kiểm sát viên.

Ngày 11/8/2020, tại trụ sở Toà án nhân dân huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh mở phiên họp sơ thẩm công khai giải quyết việc dân sự thụ lý số: 40/2020/TLST-VDS, ngày 26/02/2020 về việc yêu cầu “Xác định quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản bị cưỡng chế thi hành án” theo Quyết định mở phiên họp sơ thẩm số: 42/2020/QĐST-VDS, ngày 10/6/2020 gồm những người tham gia tố tụng sau.

Người yêu cầu giải quyết việc dân sự:

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI HT.

Địa chỉ: Số 130 Nguyễn Văn C, phường N, thành phố BN, tỉnh Bắc Ninh.

Người đại diện hợp pháp của người yêu cầu giải quyết việc dân sự:

Ông Nguyễn Văn B – Chức vụ: Giám đốc.

Người đại diện theo ủy quyền:

Ông Hoàng Văn T – Chức vụ: Trưởng phòng hành chính (có mặt).

Theo văn bản ủy quyền ngày 26/02/2020.

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.

1. CÔNG TY CỔ PHẦN DINH DƯỠNG BLUESTAR VN.

Địa chỉ: thôn T, thị trấn Ch, huyện YP, tỉnh Bắc Ninh.

Người đại diện theo pháp luật:

Ông Đặng Văn Th – Chức vụ: Chủ tịch HĐQT (vắng mặt).

Ông Nguyễn Văn L – Chức vụ: Giám đốc (vắng mặt).

2. CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI HN.

Địa chỉ: thôn T, thị trấn Ch, huyện YP, tỉnh Bắc Ninh.

Người đại diện theo pháp luật:

Ông Nguyễn Văn Ô – Chức vụ: Chủ tịch HĐQT (vắng mặt).

3. CHI CỤC THADS HUYỆN YP – TỈNH BẮC NINH.

Địa chỉ: Khu đô thị mới, thị trấn Ch, huyện YP, tỉnh Bắc Ninh.

Người đại diện theo pháp luật:

Ông Lê Đăng Đ – Chức vụ: Chi cục trưởng (xin vắng mặt).

NỘI DUNG VIỆC DÂN SỰ

Theo đơn yêu cầu và lời trình bày tại phiên họp của đại diện người yêu cầu giải quyết việc dân sự tại phiên họp thì nội dung vụ việc như sau.

Công ty CPĐT&TM HT (sau đây gọi tắt là Công ty HT) có bán cho Công ty CP dinh dưỡng Bluestar VN (sau đây gọi tắt là Công ty Bluestar) nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi từ năm 2017, đến tháng 8/2018 Công ty Bluestar còn nợ Công ty HT số tiền 552.996.405 đồng. Do Công ty Bluestar không thực hiện nghĩa vụ thanh toán theo hợp đồng nên Công ty HT đã có đơn khởi kiện vụ án tại Tòa án nhân dân huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh và đã được toà giải quyết và ra Quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đương sự số: 01/2019/QĐST-KDTM, ngày 25/4/2019. Theo sự thỏa thuận Công ty Bluestar có trách nhiệm phải trả Công ty HT số tiền: 552.996.405 đồng và lãi suất chậm thi hành án.

Do Công ty Bluestar không thực hiện nghĩa vụ trả nợ nên Công ty HT đã làm đơn yêu cầu Chi cục Thi hành án dân sự huyện Yên Phong thi hành Quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đương sự số: 01/2019/QĐST-KDTM, ngày 25/4/2019 của TAND huyện Yên Phong. Chi cục thi hành án đã thụ lý và đã ra quyết định thi hành án số: 51/QĐ-CCTHADS, ngày 03/5/2019 và tổ chức thi hành án theo quy định của Luật thi hành án dân sự. Chi cục thi hành án dân sự huyện Yên Phong đã ra quyết định tạm dừng việc đăng ký, chuyển quyền sở hữu, sử dụng, thay đổi hiện trạng tài sản số: 13/QĐ-CCTHADS ngày 5/7/2019 sau đó tiếp tục ra Quyết định cưỡng chế kê biên tài sản số: 02/QĐ-CCTHADS, ngày 05/11/2019 đối với tài sản bao gồm: Hệ thống dây truyền, máy móc sản xuất cám thức ăn chăn nuôi và hệ thống cân điện tử tại thôn Trác Bút, thị trấn Chờ, huyện Yên Phong của Công ty Bluestar.

Ngày 07/11/2019 Công ty cổ phần xây dựng và dịch vụ HN (sau đây gọi tắt là Công ty HN) có đơn khiếu nại Quyết định cưỡng chế kê biên tài sản số: 02/QĐ-CCTHADS, ngày 05/11/2019 của Chi cục thi hành án dân sự huyện Yên Phong.

Chi cục thi hành án dân sự huyện Yên Phong đã yêu cầu Công ty HN và các bên có liên quan đến khiếu nại đến để xem xét giải quyết khiếu nại theo quy định nhưng Công ty HN và Công ty Bluestar đều vắng mặt và không hợp tác.

Nay Công ty HT yêu cầu Tòa án nhân dân huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh xác định các tài sản bị cưỡng chế, kê biên gồm: Hệ thống dây truyền, máy móc sản xuất cám thức ăn chăn nuôi và hệ thống cân điện tử tại thôn Trác Bút, thị trấn Chờ, huyện Yên Phong theo Quyết định cưỡng chế kê biên tài sản số: 02/QĐ-CCTHADS, ngày 05/11/2019 của Chi cục thi hành án dân sự huyện Yên Phong thuộc quyền sở hữu và sử dụng hợp pháp của Công ty CP dinh dưỡng Bluestar VN.

Tại phiên họp ông Hoàng Văn Tuấn vẫn giữ nguyên yêu cầu.

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là Công ty CP dinh dưỡng Bluestar VN và công ty cổ phần xây dựng và thương mại HN đã được triệu tập họp lệ nhiều lần nhưng vắng mặt không có lý do. Tòa án tiền hành mở phiên họp giải quyết việc dân sự vắng mặt những người liên quan này theo quy định của pháp luật.

Kiểm sát viên tham gia phiên họp phát biểu ý kiến của Viện kiểm sát về việc giải quyết việc dân sự và đề nghị.

Căn cứ và Điều 27, 366, 367, 369, 370 BLTTDS.

Về nội dung: Chấp nhận yêu cầu của Công ty CPĐT&TM HT.

Xác định hệ thống dây chuyền sản xuất cám và hệ thống cân điện tử theo Quyết định cưỡng chế kê biên tài sản số: 02/QĐ-CCTHADS, ngày 05/11/2019 của Chi cục thi hành án dân sự huyện Yên Phong thuộc quyền sở hữu và sử dụng hợp pháp của Công ty CP dinh dưỡng Bluestar VN.

Về lệ phí: Công ty CPĐT&TM HT phải chịu lệ phí yêu cầu giải quyết việc dân sự theo quy định của pháp luật.

NHẬN ĐỊNH:

Sau khi nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ việc dân sự được thẩm tra tại phiên họp; ý kiến của các đương sự và đại diện Viện kiểm sát tại phiên họp, Toà án nhân dân huyện Yên Phong nhận định:

[1] Công ty CPĐT&TM HT; Công ty CP dinh dưỡng Bluestar VN; Công ty cổ phần xây dựng và thương mại HN được thành lập theo Luật doanh nghiệp VN. Các công ty này đều được cấp giấy phép đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật. Xét thấy đây là các pháp nhân thương mại theo quy định của Luật thương mại.

[2] Xét yêu cầu của Công HT nhận thấy: Giữa Công ty HT và Công ty Bluestar có quan hệ đối tác kinh tế với nhau từ năm 2017 để phục vụ cho hoạt động kinh doanh của mình. Trong quá trình hợp tác thì phát sinh dư nợ giữa hai công ty. Tại Quyết định Công nhận sự thỏa thuận của các đương sự số: 01/2019/QĐST-KDTM, ngày 25/4/2019 của TAND huyện Yên Phong thì Công ty Bluestar phải trả cho Công ty HT số tiền là 552.996.405 đồng và lãi suất chậm thi hành án. Do Công ty CP Bluestar không thanh toán trả nợ cho Công ty HT theo thỏa thuận nên Công ty HT đã làm đơn đề nghị Chi cục thi hành án dân sự huyện Yên Phong thi hành quyết định Công nhận thỏa thuận của TAND huyện Yên Phong.

Tại Quyết định cưỡng chế kê biên tài sản số: 02/QĐ-CCTHADS, ngày 05/11/2019 của Chi cục thi hành án dân sự huyện Yên Phong đã kê biên hệ thống dây chuyền sản xuất cám và hệ thống cân điện tử của Công ty Bluestar theo quy định của pháp luật thì phát sinh khiếu nại của Công ty HN. Cụ thể Công ty HN cho rằng các tài sản bị cưỡng chế, kê biên là tài sản của Công ty HN cho Công ty Bluestar thuê và cung cấp bản phôi tờ Hợp đồng thuê nhà xưởng, kho bãi, dây chuyền sản xuất Số 02.01.2018/HĐ/HN-BL ngày 02/01/2018 giữa Công ty HN cho Công ty Bluestar.

Xét thấy Công ty CPĐT&TM HT; Công ty CP dinh dưỡng Bluestar VN; Công ty cổ phần xây dựng và thương mại HN được thành lập theo Luật doanh nghiệp nên phải tuân thủ các quy định của Luật doanh nghiệp, Nghị định của Chính phủ, các thông tư hướng dẫn của các Bộ về việc chuyển nhượng, thanh lý, cho thuê, góp vốn bằng tài sản của doanh nghiệp. Việc Công ty HN cho rằng hệ thống dây chuyền sản xuất cám và hệ thống cân điện tử là tài sản của Công ty HN cho Công ty CP dinh dưỡng Bluestar VN thuê là không có căn cứ bởi lẽ. Các tài sản này được Công ty CP dinh dưỡng Bluestar VN đăng ký là tài sản cố định của Công ty tại Chi cục thuế huyện Yên Phong (nay là Chi cục thuế khu vực Từ Sơn – Yên Phong). Theo báo cáo tài chính, Tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp của Công ty CP dinh dưỡng Bluestar VN năm 2017, 2018, 2019 nộp tại Chi cục thuế về phần tài sản cố định không có biết động. Tức là không có việc chuyển nhượng, thanh lý, thuê tài

sản, nhận góp vốn bằng tài sản. Công ty HN có khiếu nại nhưng không cung cấp được chứng cứ, chứng minh các tài sản này thuộc quyền sở hữu và sử dụng hợp pháp của Công ty. Quá trình giải quyết việc dân sự Tòa án đã triệu tập hợp lệ Công ty Bluestar và Công ty HN nhiều lần nhưng đều không có mặt và không cung cấp được chứng cứ chứng minh cho việc khiếu nại của mình là có căn cứ và hợp pháp. Hiện Công ty Bluestar vẫn duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh của mình và hàng năm vẫn có báo cáo thuế theo quy định.

Với những phân tích và nhận định trên có đủ căn cứ để xác định các tài sản bị cưỡng chế, kê biên gồm: Hệ thống dây truyền, máy móc sản xuất cám thức ăn chăn nuôi và hệ thống cân điện tử tại thôn Trác Bút, thị trấn Chờ, huyện Yên Phong theo Quyết định cưỡng chế kê biên tài sản số: 02/QĐ-CCTHADS, ngày 05/11/2019 của Chi cục thi hành án dân sự huyện Yên Phong thuộc quyền sở hữu và sử dụng hợp pháp của Công ty CP dinh dưỡng Bluestar VN.

[3] Về lệ phí: Công ty CPĐT&TM HT phải chịu lệ phí yêu cầu giải quyết việc dân sự theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH

Căn cứ vào các Điều 27, 366, 367, 369, 370 BLTTDS.

Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án;

Chấp nhận yêu cầu của Công ty CPĐT&TM HT.

1. Xác định các tài sản bị cưỡng chế, kê biên gồm: Hệ thống dây truyền, máy móc sản xuất cám thức ăn chăn nuôi và hệ thống cân điện tử tại thôn Trác Bút, thị trấn Chờ, huyện Yên Phong theo Quyết định cưỡng chế kê biên tài sản số: 02/QĐ-CCTHADS, ngày 05/11/2019 của Chi cục thi hành án dân sự huyện Yên Phong thuộc quyền sở hữu và sử dụng hợp pháp của Công ty CP dinh dưỡng Bluestar VN.

2. Về lệ phí giải quyết việc dân sự: Công ty CPĐT&TM HT phải chịu 300.000 đồng lệ phí yêu cầu giải quyết việc dân sự sơ thẩm (Xác nhận Công ty CPĐT&TM HT đã nộp 300.000 đồng tạm ứng lệ phí tại biên lai số AA/2018/1432, ngày 25/02/2019 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Yên Phong).

Đương sự có mặt có quyền kháng cáo trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày ra quyết định.

Đương sự vắng mặt được quyền kháng cáo trong hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được quyết định hoặc từ ngày quyết định được niêm yết theo quy định của pháp luật.

Nơi nhận:

- VKSND huyện Yên Phong;
- Người tham gia phiên họp;
- Lưu hồ sơ việc dân sự.

**TM. HỘI ĐỒNG GIẢI QUYẾT VIỆC DÂN SỰ
THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN HỌP**

Chu Minh Nam

